



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แนบท้ายประกาศฉบับนี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรุณาแต่งกายสุภาพ) โดยรับสมัคร ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครในตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี ๑๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่จ่ายคืน ให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาใบปริญญาบัตรตามที่ประกาศกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัคร

ดังกล่าว...

ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะแจ้งการมีสิทธิ์สอบในวันรับสมัครทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย มหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบเท่านั้น

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแนบท้ายประกาศ

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกถึงลำดับที่จะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามลำดับคะแนนสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร และทางเว็บไซต์ <http://www.skcmr.ac.th/> ภายในวันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน)
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตารางรายละเอียดการสอบแข่งขันแบบท้ายประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๘,๓๖๐.-บาท
 - รับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมโครงสร้าง/วิศวกรรมสำรวจ/วิศวกรรมแหล่งน้ำ/วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ/ วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง/วิศวกรรมธรณี/วิศวกรรมขนส่ง
 - และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา

รายละเอียดการสอบแข่งขัน ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตำแหน่ง		
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐	สอบปฏิบัติ การสอน (๑๐๐ คะแนน) ประเมินจากการนำเข้าสู่การเรียนตรงตามหัวเรื่อง เลือกสื่อได้เหมาะสมกับเนื้อหา ใช้เวลาในการ ปฏิบัติการสอนตลอดเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม สรุป เนื้อหาได้กะทัดรัด (ไม่เกิน ๒๐ นาที)	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานวิทยา เขตสกลนคร ชั้น ๒
	สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความ อดทนเสียสละ มีความคิด ริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจา เหมาะสมกับ งานที่ปฏิบัติ	